

PHỤ LỤC 1

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong
trước kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
(Kèm theo Báo cáo số: 651/BC-UBND ngày 27/6/2024 của UBND thành phố)

STT	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết đến nay
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (02 nội dung)			
1	Ông Hoàng Văn Cao - Cử tri khối 2, phường Hoàng Văn Thụ:	Từ khi phố đi bộ được mở ra thu hút được rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tuy nhiên có một số điểm nút giao thông quanh phố đi bộ các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, đề nghị làm rõ đây có phải là điểm trông giữ xe hay không? Nếu là điểm trông giữ xe thì do cá nhân hay tổ chức nào quản lý? Đề nghị kiểm tra và có hướng giải quyết.	Việc mở phố đi bộ nhằm thu hút khách du lịch, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho nhân dân là rất cần thiết. Tuy nhiên, có làm ảnh hưởng đến việc dừng đỗ xe của các hộ xung quanh và du khách. UBND thành phố đã giao UBND phường Hoàng Văn Thụ, phường Tam Thanh và các cơ quan chức năng rà soát, hướng dẫn việc dừng đỗ xe khu vực xung quanh phố đi bộ để tạo điều kiện cho nhân dân và du khách trong những ngày phố đi bộ hoạt động để bảo đảm an toàn, thuận tiện.
2	Ông Nguyễn Mạnh Thưởng - Cử tri khối Văn Miếu, phường	Đề nghị các cấp quan tâm khảo sát, sơn thêm nhiều đoạn gờ giảm tốc, cấm biển cấm đỗ xe ô tô tại đường Tô Sơn đoạn hết đường đôi Công Thành đi vào bên phải đường do dốc đường, hẹp (khu vực nhà ông Hoàng Văn Bầu) đến hết khu vực Nhà Văn hóa khối Văn Miếu để đảm bảo an toàn giao thông.	Việc sơn vạch giảm tốc, cấm biển cấm đỗ xe ô tô đã được thực hiện xong trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Việc cải tạo mở rộng đoạn tuyến chỗ nhà ông Hoàng Văn Bầu đã giao cơ quan chuyên môn lập dự án để triển khai xử lý.
II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT (02 nội dung)			

3	<p>Ông Hoàng Văn Đặng - Cử tri thôn Đồng Ân, xã Hoàng Đồng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dự án Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, Lạng Sơn khi thực hiện GPMB thu hồi đất đã triển khai được 20 năm, cử tri có ý kiến như sau: - Việc thu hồi đất đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành chủ trương đầu tư chưa? - HĐND tỉnh đã có Nghị quyết chuyển mục đích, UBND tỉnh thu hồi đất đã đảm bảo theo các quy định tại điểm C khoản 2 điều 68 Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ. - Lý do tại vì sao tại buổi tiếp công dân chiều ngày 14/01/2022 tại Thanh tra tỉnh Lạng Sơn lại không có thành phần lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; biên bản tiếp công dân không có các thành phần tham dự cùng ký; không đảm bảo các quy định của pháp luật. - Không đồng ý với các quyết định thu hồi đất đã ban hành đối với gia đình. Đề nghị được trả lời bằng văn bản. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã giải quyết xong, trả lời đầy đủ các nội dung cử tri kiến nghị (Chi tiết tại Báo cáo số 1201/BC-UBND ngày 08/12/2023 của UBND thành phố)
4	<p>Bà Ngô Thị Hà - Cử tri thôn Khòn Khuyên, xã</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ao của Hội hiếu làng Mai Pha bị ảnh 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã giải quyết xong, trả lời đầy đủ các nội dung cử tri kiến nghị

	Mai Pha	<p>hưởng bởi Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, Hội hiếu đã bàn giao cho dự án để thi công nhưng chưa được nhận tiền đền bù. Trước đây theo phương án tính toán dự kiến của Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố được đền bù trên 600 triệu đồng, nay phê duyệt chỉ còn được 29 triệu đồng. Đề nghị làm rõ số tiền bị giảm.</p> <p><i>- Đến nay Hội hiếu vẫn chưa nhận tiền, vậy sẽ nhận ở đâu. Đề nghị được trả lời bằng văn bản để ban trị sự Hội hiếu báo cáo với hơn 300 hội viên.</i></p>	<p><i>(Chi tiết tại Báo cáo số 1201/BC-UBND ngày 08/12/2023 của UBND thành phố)</i></p>
--	---------	--	---